

มลรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศยกเลิกการใช้สารคลอร์ไพริฟอสอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานควบคุมสารกำจัดศัตรูพืชของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือ California Department of Pesticide Regulation (DPR) ได้ออกประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์คลอร์ไพริฟอส (chlorpyrifos) เนื่องจากผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยแจ้งไปยังผู้ที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์คลอร์ไพริฟอสจำนวน ๑๓ ราย และให้เวลาผู้ที่ขึ้นทะเบียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อยื่นคำร้องขอการไต่สวนเกี่ยวกับการยกเลิกการขึ้นทะเบียนสารดังกล่าวเป็นเวลา ๑๕ วัน และหากมีการร้องขอการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ก็จะมีการยื่นประกาศต่อสำนักงานการพิจารณาตีปกครอง (Office of Administrative Hearings - OAH)



นอกจากนี้ สำนักงาน DPR และสำนักงานอาหารและการเกษตรแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือ California Department of Food and Agriculture (DFA) ได้ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดทางเลือกสำหรับทดแทนการใช้สารคลอร์ไพริฟอส (Alternatives to chlorpyrifos Work Group) ซึ่งเป็นคณะทำงานชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่วินิจฉัย ประเมินและแนะนำแนวทางการจัดการศัตรูพืชที่ปลอดภัย และยั่งยืนที่สามารถทดแทนการใช้สารคลอร์ไพริฟอส

สำหรับสมาชิกของคณะทำงานประกอบด้วย ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยการเกษตรแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

รัฐแคลิฟอร์เนีย กลุ่มความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรด้านสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานในฟาร์ม และผู้ผลิตสารกำจัดศัตรูพืช ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกของคณะทำงานมีความหลากหลาย และมีมุมมองที่กว้างขวาง ทั้งนี้ คณะทำงานจะกำหนดนวัตกรรมเครื่องมือจัดการศัตรูพืช แนวทางปฏิบัติและทางเลือกเพื่อการทดแทนการใช้สารคลอร์ไพริฟอสอย่างยั่งยืนและปลอดภัยสำหรับคนงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และควบคุมศัตรูพืชเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยคณะทำงานจะจัดประชุมปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อเริ่มดำเนินงาน ดังนี้

๑. พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นที่ใช้งานได้จริงสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การแก้ปัญหาการจัดการศัตรูพืชที่ยั่งยืนและปลอดภัยมากขึ้น

๒. พัฒนาแผนปฏิบัติงาน ๕ ปี เพื่อกำหนดและพัฒนาเครื่องมือสำหรับการจัดการศัตรูพืช แนวทางปฏิบัติ และทางเลือกที่ปลอดภัยและยั่งยืนกว่า

๓. เริ่มต้นการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และสรุปผลการปฏิบัติงานในฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ คณะทำงานจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสาธารณะ ๓ ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ โดยจะแจ้งวันและสถานที่ประชุมในภายหลัง ในระหว่างนี้ประชาชนทั่วไปสามารถให้การสนับสนุนข้อมูลแก่คณะทำงานทางอีเมลได้ที่

alternatives@cdpr.ca.gov และสามารถลงทะเบียนเพื่อรับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับคณะทำงานได้ที่เว็บไซต์ <https://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/listserv/sub๑๑๓.htm>

อนึ่ง การตัดสินใจยกเลิกการใช้สารคลอรีไพริฟอสของมลรัฐแคลิฟอร์เนียครั้งนี้ มีผลมาจากหลักฐานด้านผลการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย (เออร์ไวน์) รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการปนเปื้อนสารพิษทางอากาศซึ่งเป็นองค์ประกอบของมลรัฐ ระบุว่า สารคลอรีไพริฟอสก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงในเด็กซึ่งรวมถึงความบกพร่องทางสมองและการพัฒนาของระบบประสาท ถึงแม้ปัจจุบันรัฐบาลกลางภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ตัดสินใจที่จะยังไม่ยกเลิกการใช้คลอรีไพริฟอสในระดับประเทศ แต่มลรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน คนงานและสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของแคลิฟอร์เนีย (California Environmental Protection Agency: CalEPA) ได้ประกาศว่าหน่วยงาน DPR ได้เริ่มดำเนินกระบวนการยกเลิกการใช้สารคลอรีไพริฟอสเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และต่อมาได้ประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดังกล่าว

ที่มา : <https://www.cdpr.ca.gov/docs/pressrls/2019/081419.htm>

ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
สิงหาคม ๒๕๖๒